

ซีไอโอนำทีมจิตอาสาเครือข่ายไทยออยล์ ยกพลขึ้นเกาะหมากน้อย ต.เกาะป็นหยี จ.พังงา พัฒนาระบบกักขังชีวภาพ ระยะที่ 2 ประจำปี 2557

คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านกำกับกิจการองค์กร นำทีมพนักงานจิตอาสาทำกิจกรรม CSR คิดตั้งระบบกักขังชีวภาพจากน้ำเสียในการผลิตยางแผ่นและของเสียจากคริวเรือน และต่อยอดการใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพในกระบวนการผลิตกักขังชีวภาพมาเป็นปุ๋ยน้ำสำหรับปลูกผักปลอดสารเคมีโดยจัดทำแผงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อ สุขภาวะที่ดีของชุมชน รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชม ตำรวจ และพูดคุยกับชาวบ้าน เพื่อเก็บข้อมูลมาประเมินผลการใช้งานกับบ้านที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ 1 ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับชมรมชาวใต้เครือข่ายไทยออยล์ มอบจักรยานและอุปกรณ์การศึกษาให้เยาวชนเกาะหมากน้อย โครงการนี้ได้ดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกในท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน โดยโครงการได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ด้าน โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) เมื่อปี 2556



บีทีเอสจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “หนูด่วนชวนดูแลน้อง ครั้งที่ 10”



รถไฟฟ้าบีทีเอส จัดกิจกรรม “หนูด่วนชวนดูแลน้อง ครั้งที่ 10” โดยคุณศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ รถไฟฟ้าบีทีเอส ได้มอบหมายให้คุณพัชฌีนา สุขเจริญ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร นำพนักงานจิตอาสา 60 คน ไปเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กจำนวน 569 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชวดี) ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งมอบของใช้ที่จำเป็น อาทิ ข้าวสารจำนวน 10 กระสอบ นมผง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป โดยในงานได้จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างรอยยิ้มและส่งต่อความสุขให้กับเด็กๆ อาทิ เกมสเก็ตบอร์ด ดนตรี จองหวงไข่ ลูกโป่งพอง ร้องเพลงคาราโอเกะ ทั้งนี้ พนักงานจิตอาสาได้บำเพ็ญประโยชน์ โดยทำหน้าที่ตักอาหาร ป้อนข้าวเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ช่วยล้างภาชนะ และทำความสะอาดสถานที่ หลังจากน้อง ๆ รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชวดี) เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เริ่มเปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2540 ปัจจุบันมีเด็กในการดูแลกว่า 569 คน มีคุณวิมลพรรณ กุญแจทอง เป็นผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การเลี้ยงดู ฟื้นฟู และพัฒนาเด็กพิการทางสมอง พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพเด็กให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข

อนึ่ง กิจกรรม “หนูด่วนชวนดูแลน้อง ครั้งที่ 10” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยพัฒนา และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กร ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและอีกสิ่งหนึ่งที่พนักงานบีทีเอสทุกคนได้รับในกิจกรรมครั้งนี้ คือรอยยิ้มแห่งความสุขของการเป็น “ผู้ให้”

ไคนาสตี้ ไทล์ท้อปร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมกับโครงการ “บริจาคโลหิต”



ไคนาสตี้ ไทล์ท้อปร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมกับโครงการ “บริจาคโลหิต” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ไคนาสตี้ ไทล์ท้อป สาขาหน้าโรงงาน จ.สระบุรี นำทีมโดยคุณสนธยา และคนไทยหัวใจไคนาสตี้มาร่วมบริจาคโลหิต บรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจ และเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดี ผลของการเสียดสละครั้งนี้มอบเอาไปทำงาน

ไคนาสตี้ ไทล์ท้อปโครงการ “ร่วมใจกันทำไร่ ผู้สังคม” ครั้งที่ 21

ชาวไคนาสตี้ นำทีมผู้บริหารโดยคุณมนต์รัก แสงศาสตร์ คุณสนธยา เยาวหลิ และคุณจารุเจตน์ ไตรถวิล ได้เดินทางไปส่งมอบกระเบื้องปูพื้นปูนผนังมูลค่ากว่า 800,000 บาท พร้อมแบ่งปันรอยยิ้มแห่งความสุขให้กับน้องๆ ทั้ง 4 โรงเรียน เริ่มจากโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน โรงเรียนบ้านบัว โรงเรียนป่าไม้อุทิศ และโรงเรียนเจ้าภาพบ้านแบง ทั้งนี้ พี่น้องชาวหนองคายต้อนรับกันอย่างอบอุ่นด้วยขบวนกลองเพลง ผูกผ้าขาวม้ารับขวัญพร้อมกับการแสดงพื้นบ้านจากน้องๆ นักเรียน แม้อากาศจะร้อนแต่ทุกกิจกรรมก็ยังคงดำเนินเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และกิจกรรมยามบ่ายชาวไคนาสตี้ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างคณะครูและผู้ปกครอง



ซีพีเวียดนามรับรางวัล Viet Nam Quality Award (VNQA)



นายหวู ดึก คาม (ที่ 3 จากขวา) รองนายกรัฐมนตรี ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจิตติศาสตร์ จิตติเลิศกุลชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ซี.พี.เวียดนาม โอกาสที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บักซี.พี. จังหวัดบิ่นห์เยือง ได้รับรางวัล Viet Nam Quality Award (VNQA) ประจำปี 2013 โดยมี ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ณ หอประชุมกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ซีพีเอฟ สนับสนุนค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 34 จุฬาฯ

รศ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ์ (กลางแถวหลัง) หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล และ รศ.ดร.เจริญ นิตินธรรมยง (ซ้ายสุดแถวหลัง) อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินและผลิตภัณฑ์อาหารซีพีมูลค่า 80,000 บาท จากนายสุธี สมุทระประภูต (ขวาสุดแถวหลัง) ผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อสนับสนุนค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 34 ชมรมพิทักษ์ทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ที่

csrclub@lca.or.th